

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác tháng 9/2018 và Quý III/2018

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Quy chế hoạt động của HĐND huyện Yên Thế, Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả công tác tháng 9 và Quý III năm 2018 của HĐND huyện như sau:

#### **1. Thường trực HĐND huyện**

##### **1.1 Kỳ họp**

- Trong quý, TT HĐND huyện đã Chuẩn bị và chỉ đạo đầy đủ các nội dung, đồng thời tổ chức 01 kỳ họp (*kỳ thứ Chín*) theo quy định.

+ Tại kỳ họp thứ Chín (*kỳ họp thường lệ*)

HĐND huyện đã tập trung xem xét, thảo luận và thông qua 27 báo cáo của UBND huyện đánh giá tình hình và kết quả 6 tháng đầu năm 2018 thực hiện các nhiệm vụ về KT – XH; thu chi ngân sách; về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công; kết quả đầu tư XDCCB; giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, của Thường trực HĐND, các ban, các đại biểu HĐND, MTTQ huyện tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện (khóa XXI) và một số nhiệm vụ đột xuất, phát sinh giữa hai kỳ họp; Các báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2018 và báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp của Thường trực HĐND; các báo cáo thẩm tra của các ban HĐND; báo cáo kết quả công tác của VKSND, TAND, Chi cục THA dân sự huyện; thông báo của UBMTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền, thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021. Sau khi nghe, nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, kỳ họp đã dành 01 ngày để thảo luận và chất vấn. Thảo luận tại tổ và tại hội trường đã có 38 lượt đại biểu phát biểu về 32 vấn đề tập trung về 09 lĩnh vực; 07 đại biểu là thủ trưởng, cơ quan, đơn vị tham dự kỳ họp phát biểu thảo luận; tại phiên chất vấn đã có 11 đại biểu với 12 câu hỏi, chất vấn 10 thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 02 câu hỏi, chủ tọa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời bằng văn bản và báo cáo tại kỳ họp cuối năm; ngoài ra thư ký kỳ họp đã tổng hợp và nhận được 04 câu hỏi chất vấn thêm, 01 đơn, 02 ý kiến qua số điện thoại được dây nóng.

Kỳ họp đã thông qua 08 nghị quyết:

- (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018;
- (2) Nghị quyết đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2017;

(3) Nghị quyết về việc đề nghị phân bổ kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp y tế, sự nghiệp giáo dục, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chi khác, nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2018;

(4) Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Yên Thế;

(5) Nghị quyết về việc đề nghị bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020 (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện);

(6) Nghị quyết về bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2018 (nguồn vốn thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện);

(7) Nghị quyết về kết quả giám sát việc tiếp nhận và giao đất lâm nghiệp do các Công ty lâm nghiệp, lâm trường trả về địa phương; công tác quản lý và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2007-2017.

(8) Nghị quyết về chương trình giám sát, khảo sát của HĐND huyện năm 2019.

Các nghị quyết của HĐND ban hành đã được các đại biểu nghiên cứu, thảo luận kỹ, bàn bạc dân chủ, tiếp thu được ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, thẩm tra của các ban HĐND. Đây là cơ sở pháp lý, là tiền đề quan trọng để UBND huyện, các cơ quan chức năng, các ngành, các xã, thị trấn triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (khóa XXI) đã đề ra.

### **1.2 Phiên họp**

Tại các phiên họp Thường trực HĐND huyện đã xem xét các nội dung gồm:

+ Báo cáo kết quả công tác tháng, chương trình công tác tháng 7,8,9/2018 của HĐND huyện.

+ Báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.

+ Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước và công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện giai đoạn 2015-2017 của Ban Kinh tế- xã hội;

+ Xem xét, cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn giai đoạn 2016-2017 của Ban pháp chế.

### **1.3 Hoạt động sau kỳ họp thứ Chín**

Hoàn chỉnh hồ sơ, nghị quyết kỳ họp thứ Chín gửi về Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh, gửi tới các đại biểu, các cấp các ngành đúng thời gian quy định. Thông báo kết quả kỳ họp, triển khai các nghị quyết kỳ họp đến cử tri và nhân dân.

### **1.4 Công tác giám sát, khảo sát**

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 và triển khai Kế hoạch số 98/KH-ĐGS ngày 10/8/2018 của HĐND huyện giám sát chuyên

đề việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện.

Qua công tác giám sát, đoàn giám sát của HĐND huyện đã đánh giá sơ bộ:

Sau hơn 2 năm thực hiện các Đề án, Dự án Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giai đoạn 2016 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, việc ban hành các cơ chế hỗ trợ của HĐND, sự quan tâm chỉ đạo điều hành UBND huyện và sự tập trung vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, ban ngành đoàn thể, UBND các xã trong vùng quy hoạch trong lãnh đạo, triển khai thực hiện. Đã tích cực tham mưu và đề xuất các biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất sát với tình hình thực tiễn, kịp thời hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch Sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Trong thời gian qua, tình hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã có những bước phát triển, tiến bộ. Tạo ra những thay đổi rõ rệt trong sản xuất, từ cơ cấu sản xuất, đến năng suất, chất lượng, hiệu quả; đồng thời, có những chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá sản phẩm và gắn sản xuất với thị trường, cơ bản được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thâm canh đang trở thành xu hướng chủ đạo trong sản xuất nông nghiệp với việc áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới về giống, quy trình canh tác và chế biến sản phẩm, người nông dân đã biết tận dụng, khai thác, tiết kiệm và phát huy tiềm năng thế mạnh về đất đai, dành quỹ đất để chuyển sang nuôi, trồng các cây, con khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Cơ bản các nội dung của Chương trình, đề án đều đạt và vượt mục tiêu đề ra, tạo tiền đề cho việc sản xuất nông nghiệp hàng hoá trong thời gian tiếp theo. Vùng cây ăn quả (đặc biệt là cây có múi) đã dần được hình thành và phát triển; ngày càng xuất hiện nhiều hộ chăn nuôi với quy mô lớn theo phương pháp bán công nghiệp và công nghiệp (mô hình nuôi dê, lợn, gà thương phẩm). Mô hình xây dựng cánh đồng mẫu, cánh đồng cho thu nhập cao đã được nông dân tích cực thực hiện, tạo ra một bước đổi mới về tư duy chỉ đạo, lựa chọn quy mô canh tác và sản xuất hàng hóa.

Tuy nhiên qua công tác giám sát, đoàn giám sát của HĐND huyện nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, cần khắc phục trong thời gian tới, đó là:

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn chưa thường xuyên, một số xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, chậm hoặc không xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện, một số đề án chậm ban hành... Do vậy diện tích, năng suất, sản lượng một số loại cây con không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Một số cây con có giá trị cao nuôi trồng không tuân theo kế hoạch, chưa làm tốt công tác quản lý về nông nghiệp – nông thôn.

- UBND một số xã, thị trấn chưa tập trung chỉ đạo sâu sát việc tổ chức thực hiện chương trình, lãnh đạo UBND xã nắm bắt nội dung chương trình chưa cụ thể nên chỉ đạo tổ chức thực hiện kết quả không rõ. Chưa xây dựng kế hoạch cụ thể và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân các mô hình sản xuất tiên tiến, ngân sách còn khó khăn, dành đầu tư cho việc triển khai thực hiện chương trình ít.

- Công tác phối hợp giữa các ngành, các đoàn thể chưa chặt chẽ nên chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tham mưu để thực hiện tốt cơ chế chính sách liên quan; cơ chế chính sách hỗ trợ người sản xuất tham gia thực hiện chương trình, chưa tạo được chuyển biến tích cực trong đại bộ phận nhân dân về sản xuất nông nghiệp hàng hoá để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chưa dành thời gian để nắm bắt, theo dõi các mô hình để kịp thời có hướng tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở.

- Công tác dự tính, dự báo tình hình còn chưa sát với thực tiễn do đó việc tham mưu một số chỉ tiêu nhiệm vụ chưa phù hợp dẫn đến kết quả thực hiện đạt thấp, hoặc chậm.

Qua công tác giám sát, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã kiến nghị với Đảng uỷ các xã, thị trấn cần quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo đối với chính quyền các xã, thị trấn, cần xác định trọng tâm vào các loại cây, con để chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp hàng hoá có hiệu quả thiết thực; Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp hàng hoá; tạo điều kiện thuận lợi để nông dân yên tâm sản xuất.

### ***1.5 Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp xúc cử tri***

Công tác tiếp dân Quý III: Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND huyện tổ chức tiếp 71 lượt công dân trong đó (tiếp dân định kỳ 41 lượt công dân; tiếp dân thường xuyên 30 lượt công dân) với 56 vụ việc (vụ việc cũ 29, vụ việc mới phát sinh 27). Nội dung tiếp công dân (số vụ việc khiếu nại 03, tố cáo 01, kiến nghị phản ánh 52). Kết quả phân loại, xử lý qua tiếp công dân (số vụ việc chưa được giải quyết 13, chưa có quyết định giải quyết 21, đã có quyết định giải quyết 19, đã có bản án của tòa 03).

Tổng số đơn tiếp nhận quý III: Trong quý, HĐND huyện tiếp nhận tiếp nhận 03 đơn kiến nghị phản ánh. Các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân đã được Thường trực HĐND huyện nghiêm túc tiếp thu và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

### ***1.6 Điều hòa phối hợp hoạt động đối với các Ban HĐND huyện***

Thường trực HĐND huyện cho ý kiến về chương trình, kế hoạch công tác của các Ban; phân công và cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát chuyên đề, tổ chức các cuộc giao ban để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ các Ban đã đề ra; phân công các Ban giám sát, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và pháp luật của Nhà nước.

### ***1.7 Giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh giữa hai kỳ họp***

Thường trực HĐND huyện thường xuyên phối hợp với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị giải quyết các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Tháng 9 và Quý III/2018, Thường trực HĐND huyện đã khảo sát và cho ý kiến vào nội dung UBND huyện trình xin ý kiến. Các vấn đề phát sinh cơ bản tập trung vào chấp thuận chủ trương phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, phân bổ ngân sách và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cụ thể là:

- Phân bổ nguồn bổ nguồn vốn duy tu, bảo dưỡng công trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 tổng số tiền: 519.000.000 đồng;
- Phân bổ kinh phí cho xã Phồn Xương tổ chức buổi lễ đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tổng số tiền: 30.000.000 đồng, chi từ nguồn ngân sách xã năm 2018 chưa phân bổ;
- Điều chỉnh một số nội dung về chủ trương đầu tư xây dựng dự án khu liên hợp thể thao huyện để phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt;
- Phân bổ nguồn kinh phí cho các nhiệm phát sinh năm 2018 tổng số tiền 285.046.000 đồng.

### **1.6 Các hoạt động khác**

Thường trực HĐND huyện đã ban hành các văn bản để triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như điều hòa hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu; thường xuyên hướng dẫn hoạt động đối với HĐND các xã, thị trấn; đôn đốc Thường trực HĐND các xã, thị trấn, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Chỉ đạo, hướng dẫn Thường trực HĐND các xã, thị trấn, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực MTTQ huyện trong việc tiếp công dân và tiếp xúc cử tri.

- Phân công và tham dự đầy đủ các Hội nghị do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và các cuộc họp, giao ban có nội dung liên quan.

- Phân công tham gia các Đoàn công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo cơ sở của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và tham gia, phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện.

- Thực hiện khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 và Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn huyện Yên Thế.

## **2. Các Ban HĐND huyện**

Tháng 9/2018 và quý III/2018 các ban HĐND huyện đã triển khai các hoạt động sau:

- Tổ chức Hội nghị của Ban để xây dựng, đề xuất nội dung giám sát, khảo sát năm 2018; thẩm tra các văn bản trình tại Chín HĐND huyện khóa XXI.

### *Ban Kinh tế - Xã hội*

Hoàn thành chuyên đề giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2017; tham gia các đoàn giám sát của HĐND và TT HĐND huyện. Tăng cường vai trò và hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát các hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện trong việc thi hành pháp luật theo nhiệm vụ, quyền hạn của Ban. Phối hợp với Thường trực HĐND huyện trong công tác chuẩn bị các nội dung trình phiên họp Thường trực HĐND huyện. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện trong việc tuyên truyền cán bộ, đảng viên và mọi tầng

lớp nhân dân triển khai, thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết kỳ họp thứ chín - HĐND huyện khóa XXI.

### *Ban Pháp chế*

Tham mưu TT HĐND huyện Biểu rà soát tiến độ thực hiện các kiến nghị của HĐND, TT HĐND và các Ban HĐND huyện tại kỳ họp, phiên họp và sau giám sát chuyên đề từ tháng 6.2016 đến nay.

Xây dựng lịch khảo sát việc thực hiện các kiến nghị của HĐND, TT HĐND và các Ban HĐND huyện tại kỳ họp, phiên họp và sau giám sát chuyên đề từ tháng 6/2016 đến nay theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 20/7/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018 và Kế hoạch số 181/KH-HĐND, ngày 13/12/2017 thực hiện Chương trình giám sát năm 2018.

Tham gia Đoàn giám sát của HĐND huyện theo Kế hoạch.

- Cùng với TT HĐND, UBND huyện tiếp dân theo định kỳ, thường xuyên đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định.

- Dự kiến các nội dung xem xét, tổ chức khảo sát trong lĩnh vực được phân công;

### **3. Các tổ đại biểu HĐND huyện**

- Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND, Thường trực HĐND tới các cơ quan đơn vị, các tầng lớp nhân dân.

- Tăng cường giám sát việc triển khai nghị quyết kỳ họp tới các đơn vị hữu quan và các tầng lớp nhân dân; tham gia đầy đủ các hoạt động do Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chỉ đạo và tổ chức.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Chín.

- Phối hợp với TT HĐND, UBND và UB MTTQ các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân theo quy định.

- Phối hợp tham gia các đoàn giám sát, khảo sát làm việc tại nơi ứng cử và các hoạt động khác theo kế hoạch.

### **4. Đánh giá chung**

Trong tháng 9/2018 và quý III/2018, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND huyện đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác trong tháng và Quý. Thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm. Các Ban của HĐND huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ theo luật định và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm để triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo được xem xét, xử lý, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.

Công tác giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp luôn được thường trực HĐND huyện quan tâm, phối hợp giải quyết kịp thời và linh hoạt, góp phần tạo điều kiện để UBND huyện có căn cứ triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương.

Tuy nhiên, hoạt động của Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện còn có một số hạn chế sau:

- Việc triển khai kế hoạch giám sát có lúc chưa đảm bảo theo dự kiến; trách nhiệm tham gia đoàn giám sát của một số thành viên còn hạn chế; một số kiến nghị giám sát chưa cụ thể; việc đôn đốc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau giám sát còn chưa thường xuyên; trong công tác tham mưu, nắm bắt thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung công việc còn hạn chế, lúng túng, chưa sâu, hiệu quả giải quyết một số việc còn hạn chế.

- Việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của một số đại biểu HĐND ở cơ sở chưa được quan tâm và thực hiện nghiêm túc

- Việc sinh hoạt tổ của một số tổ đại biểu HĐND huyện chưa nề nếp, hiệu quả hoạt động của một số tổ chưa cao, chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

**\* Nguyên nhân của hạn chế:**

- Do công việc đột xuất, phát sinh nhiều, tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát còn chậm so với kế hoạch; việc chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc; một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát chưa tích cực, báo cáo chuẩn bị chậm, sơ sài.

- Thành viên các ban HĐND<sup>1</sup>, tổ đại biểu HĐND đều hoạt động kiêm nhiệm, hầu hết giữ chức vụ lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị, khối lượng công việc chuyên môn nhiều, việc bố trí thời gian tham gia hoạt động của tổ đại biểu HĐND huyện, ban của HĐND huyện chưa đảm bảo theo quy định.

- Một số tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện chưa thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo, do vậy việc gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện còn thiếu so với quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác tháng 9 và Quý III/2018 của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện./.

**Nơi nhận:**

- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT.HU, HĐND, UBND huyện;
- Các ban HĐND;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- TT HĐND các xã, thị trấn;
- LĐ, CV HĐND VP HĐND và UBND huyện.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**KT. CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đinh Công Hưng**

<sup>1</sup> 02 đồng chí Trưởng ban hoạt động kiêm nhiệm, 03 thành viên của hai ban là cán bộ chủ chốt của một số xã, thị trấn và của các ban ngành của huyện.